



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
วันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ					
๑.๑.๑	<p>ประธานกล่าวขอบคุณผู้บริหารที่ได้เดินทางไปสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน และราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเป็นการดำเนินงานเชิงรุกใน Asia และจะช่วยสร้างยุทธศาสตร์ใหม่ ๆ ให้กับมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีนหลายแห่ง เช่น คณะพาณิชยศาสตร์นานาชาติมีความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัยกับ University of Science and Technology Beijing และ สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความประสงค์จะส่งนักศึกษาเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านคณะกรรมการกำกับดูแลทุนการศึกษาการเรียนต่อต่างประเทศแห่งชาติจีน (China Scholarship Council: CSC) สำหรับในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มอบหมายให้โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานด้านการรับเข้าศึกษาและแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษากับสาธารณรัฐประชาชนจีน</p> <p>เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา คณบดีคณะเกษตร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะประมง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตต์โสภิน มีระเกตุ ผู้ช่วยอธิการบดี และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ รวม ๑๔ คน ได้เดินทางไปเยือน Royal</p>	ทราบ	-	-	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๑.๑.๑ (ต่อ)	<p>University of Phnom Penh (RUPP) ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา อย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสองมหาวิทยาลัย ในกรณีนี้ Prof. Oum Ravy, Vice Rector of Royal University of Phnom Penh พร้อมคณะให้การต้อนรับ ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนามได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในสาขาวิชา ที่มีความเชี่ยวชาญ อาทิ สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เพื่อหาแนวทางดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ต่อไปในอนาคต RUPP เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งมีนักศึกษา ประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน จัดการเรียนการสอน ๕ คณะวิชา ๒ สถาบัน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. Faculty of Science ๒. Faculty of Science and Humanities ๓. Faculty of Engineering ๔. Faculty of Development Studies ๕. Faculty of Education ๖. Institute of Foreign Languages ๗. Institute for International Studies and Public Policy <p>ทั้งนี้ ภายหลังจากเยือน Royal University of Phnom Penh แล้ว ได้เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัย Royal University of Agriculture: RUA ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางการเกษตรของ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือ ทางด้านการเกษตรกับมหาวิทยาลัย RUA ต่อไป</p>				
๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ทราบ					
๑.๒.๑	ผลการตรวจรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงาน ตรวจเงินแผ่นดิน	ทราบ	-	-	-
๑.๒.๒	สรุปข้อมูลภารกิจบริการให้บริการด้านต่าง ๆ ของสถาบันคั้นคว่ำและ พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	ทราบ	-	-	-
๑.๒.๓	รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	ทราบ	-	-	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๑.๒.๔	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารแจ้งที่ประชุมทราบ กำหนดการจัดงานวันสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันพุธที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมหาวิทยาลัยจะจัดขบวนรถอันเชิญพระพุทธรูป พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย เคลื่อนผ่านไปตามส่วนงานต่าง ๆ โดยรอบมหาวิทยาลัยให้บุคลากรร่วมสงฆ์น้ำพระพุทธรูป เพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งขบวนจะเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. และจะสิ้นสุด ณ ลานเสาชิงช้า อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี เวลา ๑๔.๐๐ น. เมื่อขบวนมาถึงอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี อธิการบดีจะกล่าวคำอวยพรเนื่องในวันสงกรานต์ ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้กล่าวเรียนเชิญผู้บริหารทุกส่วนงานร่วมงานสงกรานต์ในรั้วนนทรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามวันและเวลาดังกล่าว	ทราบ	-	-	-
๑.๒.๕	รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินแจ้งที่ประชุมทราบ ด้วยกรมบัญชีกลางได้จัดงานมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ เมื่อวันที่อังคารที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม Galleria ชั้น ๑ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพฯ ให้แก่หน่วยงานของรัฐที่เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลระดับดี (Leveraging) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สินพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้ารับมอบรางวัลดังกล่าวจากอธิบดีกรมบัญชีกลาง	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม					
๒	การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข	-	-	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง					
๓.๑	รายงานผลการประชุมชี้แจงหลักการและรับฟังความคิดเห็นของ นิสิตชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๔ คณะอุตสาหกรรมบริการ ตามมติที่ ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ มีมติเห็นชอบให้นิสิตที่ได้เข้าศึกษาภายใต้คณะศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ ก่อนวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ (วันที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมบริการ) ให้ได้รับปริญญาภายใต้คณะ อุตสาหกรรมบริการ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ตามที่ สำนักบริหารการศึกษาศึกษา และคณะอุตสาหกรรมบริการเสนอขออนุมัติ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วในภาคต้น หรือภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ หรือก่อนหน้านั้น ที่สภามหาวิทยาลัยได้เสนอชื่อ ผู้สำเร็จการศึกษาและออกเอกสารทางการศึกษาไปแล้ว จะไม่มีผล แก้ไขย้อนหลังให้ โดยให้ระบุสังกัดคณะเดิม (คณะศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์) และที่ประชุมได้มอบสำนักบริหารการศึกษาศึกษา วิทยาเขต กำแพงแสน และคณะอุตสาหกรรมบริการดำเนินการชี้แจงหลักการ ให้นิสิตทราบและรับฟังความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๔ ของคณะอุตสาหกรรมบริการ บัดนี้ สำนักบริหารการศึกษาศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน และคณะ อุตสาหกรรมบริการ ได้รายงานผลการจัดประชุมชี้แจงหลักการและ รับฟังความคิดเห็นของนิสิตชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๔ ของคณะ อุตสาหกรรมบริการ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เสนอ ก.บ.ม. พิจารณา	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ดำเนินการตามประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง จัดตั้งคณะอุตสาหกรรม บริการ (Faculty of Hospitality Industry) (ฉบับที่ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ขอให้สำนักบริหารการศึกษาศึกษา คณะอุตสาหกรรมบริการ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมถึงหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาและร่วมพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตรด้วย	จัดทำบันทึกแจ้งมติ สำนักบริหารการศึกษาศึกษา / คณะอุตสาหกรรมบริการ / คณะศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ /สำนักงาน วิทยาเขตกำแพงแสน	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๔๐๘๕ ลว. ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๗
๓.๒	การขออนุมัติเปลี่ยนชื่อคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และเปลี่ยนชื่อ หน่วยงานภายใน	เห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนชื่อคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และเปลี่ยนชื่อหน่วยงานภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๔๐๘๗ ลว. ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๔.๑	การพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖	ที่ประชุมได้หารือในประเด็นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ของนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ตามจุด ที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินของ สมศ. และเห็นชอบมอบฝ่ายวิชาการรับไปหารือร่วมกับ	จัดทำบันทึกแจ้งมติ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณารายงานผลการ ประเมินคุณภาพภายนอก	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๔๐๘๘ ลว. ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๑ (ต่อ)		<p>คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาศึกษาระดับปริญญาตรีของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะกรรมการพัฒนากิจการเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อมุ่งสู่ระดับ B2 คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนให้นิสิตบรรลุผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานด้านภาษาอังกฤษระดับสากล และพิจารณาเพิ่มการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในส่วนวิชาการและวิชาชีพให้มากขึ้น เพื่อให้นิสิตสามารถใช้งานจริงได้ และเป็นการเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ หรืออาจเพิ่มการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสื่อการสอนทางภาษาให้มีความทันสมัย และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง</p> <p>ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป</p>	ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖		
๔.๒	การขออนุมัติหลักการจัดทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ KU-EXITE ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	อนุมัติหลักการจัดทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ KU-EXITE ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการ นโยบายการพัฒนาศึกษาระดับปริญญาตรีของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๔๐๔๖ ลว. ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗
๔.๓	การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.	มอบสำนักงานกฎหมายนำ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ไปพิจารณาองค์ประกอบของกรรมการซึ่งมาจากผู้แทนนิสิตให้มีความเหมาะสมและรอบคอบอีกครั้ง เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการแบ่งเขตการศึกษาออกเป็นหลายวิทยาเขต และให้นำเสนอ ก.บ.ม. เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติ สำนักงานกฎหมาย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๔๐๘๓ ลว. ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๗

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๔	การพิจารณา (ร่าง) แนวปฏิบัติการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กรณีเกษียณอายุงาน	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กรณีเกษียณอายุงาน	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	ประกาศ มก. ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๗ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๗๑๗ ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๗
๔.๕	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนตีพิมพ์ Review article ในวารสาร Agriculture and Natural Resources	อนุมัติอัตราค่าตอบแทนตีพิมพ์ Review article ในวารสาร Agriculture and Natural Resources ทั้งนี้ เพื่อให้การ ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดทำแนวปฏิบัติแนบท้าย ประกาศ ก่อนดำเนินการออกประกาศต่อไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๔๐๔๔ ลว. ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗
๔.๖	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ในการดำเนินการจัดทำวารสาร Agriculture and Natural Resources และ วารสาร Kasetsart Journal of Social Sciences (ฉบับที่ ๒)	อนุมัติและให้ออกประกาศ จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้ ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนด อัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินการจัดทำวารสาร Agriculture and Natural Resources (ฉบับที่ ๒) ๒. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนด อัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินการจัดทำวารสาร Kasetsart Journal of Social Sciences (ฉบับที่ ๒)	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	ประกาศ มก. ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๗ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๗๑๙, ๗๒๐ ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๗
๔.๗	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเช่าที่ดิน และอาคารในความปกครอง ดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนกลางบางเขน	มีมติให้สำนักงานบริหารทรัพย์สินนำร่างประกาศดังกล่าว แจ้งเวียนส่วนงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแสดงความคิดเห็น อีกครั้ง ก่อนเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาในคราวต่อไป เพื่อให้ การปรับแบ่งพื้นที่และการปรับปรุงอัตราค่าเช่าที่ดินและ อาคารที่อยู่ในความดูแลของส่วนงานในบางเขนเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม ทั้งนี้ ขอให้เพิ่มเติมเขตพื้นที่ ในความดูแลของคณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ไว้ในร่างประกาศก่อนแจ้งเวียนให้ส่วนงานพิจารณาด้วย	จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน และทรัพย์สิน	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๔๐๔๓ ลว. ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๘	การขออนุมัติเช่าพื้นที่ราชพัสดุแปลงที่ดินบริเวณด้านหลังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากำแพงแสน (น.ส.ล.นฐ ๐๑๑๘) ในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	อนุมัติตามเสนอ โดยมีข้อเสนอแนะให้สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน กำหนดให้ผู้เช่าต้องดำเนินการขออนุญาต จัดตั้งตลาดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และกำหนดให้มีมาตรการ ในการรักษาความสะอาดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีวิทยาเขต กำแพงแสน	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๔๐๘๒ ลว. ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๗
๔.๙	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องบรรยาย ห้องสัมมนา ห้องประชุม และการใช้บริการอื่น ๆ ของกองบริหาร การศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	อนุมัติและให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องบรรยาย ห้องสัมมนา ห้องประชุม และการใช้บริการอื่น ๆ ของ กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	-จัดทำประกาศ มก. เสนออธิการบดีลงนาม -แจ้งเวียนผ่านระบบ https://eoffice.ku.ac.th	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	-ประกาศ มก. ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๗ -หนังสือเวียน ที่ อว ๖๕๐๑.๐๒๐๑/ ว ๗๑๘ ลว. ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๗
๔.๑๐	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และอัตราค่าบริการตรวจ วิเคราะห์ วิจัย ของสถาบันคั้นคว่ำและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	อนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์ วิจัย ของสถาบันคั้นคว่ำ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และขอให้สำนักงานกฎหมายหารือกับสถาบันคั้นคว่ำและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อพิจารณาปรับข้อความในตารางแนบท้ายประกาศ ความว่า “ติดต่อเจ้าหน้าที่” ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และเกิดความชัดเจนในการสื่อสาร ก่อนดำเนินการออก ประกาศต่อไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติ สำนักงานกฎหมาย	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๔๐๘๔ ลว. ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๗
๔.๑๑	การพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์การให้รางวัลผลงานด้านการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๗	เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการ ซึ่งการกำหนด อัตราการจ่ายเงินรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือแตกต่างกันในแต่ละปี จึงมีมติไม่เห็นชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์ การให้รางวัลผลงานด้านการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ ทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์ โดยมีข้อเสนอแนะให้คณะมนุษยศาสตร์ดำเนินการเสนอ โครงการต่ออธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๒	การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนวิเคราะห์อัตราค่าจ้าง ๔ ปี และเลือก ก.บ.ม. เป็นกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองของแต่ ละภาควิชา ในการพิจารณาต่อเวลาราชการของมหาวิทยาลัย	มติ ๑. เห็นชอบแผนวิเคราะห์อัตราค่าจ้าง ๔ ปีตามเสนอ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๑๒ (ต่อ)	เกษตรศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒ คณะ ดังนี้ ๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ - ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ๒. คณะสัตวแพทยศาสตร์ - ภาควิชาพยาธิวิทยา	๒. เลือกคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการกลั่นกรองการต่อเวลาราชการของ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการกลั่นกรองการต่อเวลาราชการของ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์			
๔.๑๓	การพิจารณาเลือกกรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารของ มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.อ.ม.) จำนวน ๓ คน	มติเลือกคณบดีคณะสิ่งแวดล้อม คณบดีวิทยาลัยบูรณา- การศาสตร์ และคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๔	การขออนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงาน ทางวิชาการ จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ในการขอกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและ ช่วยวิชาการ ระดับชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ เพิ่มเติม	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๕	การขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ โดยการคัดเลือก จำนวน ๑๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๖	การขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โดยการคัดเลือก ๒ ส่วนงาน จำนวน ๕ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๗	การขออนุมัติยกเว้นการยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร International Program จำนวน ๒ ราย	อนุมัติตามเสนอ และอนุมัติให้ได้รับค่าประสบการณ์ตั้งแต่นั้น วันที่ได้รับการบรรจุ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๑๘	การขออนุมัติขยายเวลาการไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของ อาจารย์ที่บรรจุด้วยคุณวุฒิปริญญาโท เป็นกรณีพิเศษ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ และมอบกองทรัพยากรมนุษย์ติดตาม อาจารย์ที่ได้รับการบรรจุด้วยคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาเอก เป็นกรณีพิเศษ หากไม่สามารถไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตามแผนการศึกษาที่ ก.บ.ม. เห็นชอบแล้ว ให้ส่วนงาน เสนอเหตุผลความจำเป็นพร้อมแผนการศึกษาต่อ โดย ความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงาน เพื่อนำเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอนุมัติการขยายเวลาไปศึกษาต่อไป	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
๔.๑๙	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและ ช่วยวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จำนวน ๕ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๐	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภท คณาจารย์โรงเรียนสาธิต ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๑	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและ ช่วยวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ๘ ส่วนงาน จำนวน ๑๓ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๒	การขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๓	การขออนุมัติแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุน และช่วยวิชาการให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ๗ ส่วนงาน จำนวน ๒๙ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๔	การขออนุมัติปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้กลุ่มวิชาการ จำนวน ๒ รายตามคุณสมบัติที่ได้รับสูงขึ้น	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๕	การขออนุมัติปรับวุฒิและเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๖	การขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายสนับสนุนและ ช่วยวิชาการ จำนวน ๑ ราย	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๗	การพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จำนวน ๒ ตำแหน่ง ดังนี้ ๑. ตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารวิชาการและนิสิต สำนักงาน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ๒. ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะวนศาสตร์	อนุมัติตามเสนอ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๔.๒๘	การขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา หลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	อนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตามเสนอโดยให้มีผล บังคับใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	จัดทำบันทึกแจ้งมติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	ฝ่ายเลขานุการ กองบริหารกลาง	บันทึกที่ อว ๖๕๐๑. ๐๒๐๑/๔๐๔๕ ลว. ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๗

วาระ ที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ					
๕.๑	รายงานการศึกษาเรื่องการรับรู้ต่อทิศทางการดำเนินงานและการวางแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐)	ทราบ	-	-	-
๕.๒	การจัดโครงการเคลื่อนย้ายบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการเพื่อความเป็นนานาชาติ และโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมภาษาจีนให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
๕.๓	รายงานงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แยกตามประเภทแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ทราบ	-	-	-
๕.๔	สรุปข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและแนวโน้มความสนใจในสาขาวิชาของผู้สมัคร TCAS รอบที่ ๑ Portfolio มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗	ทราบ	-	-	-
๕.๕	รับทราบความคืบหน้าในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ที่บรรจุโดยมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษต่ำกว่าที่หลักเกณฑ์กำหนดเป็นกรณีพิเศษ	ทราบ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๕.๖	รับทราบรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยผู้เข้าข่ายครบกำหนดเวลาตามข้อ ๓๕	ทราบ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๕.๗	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะการเงินกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มก.ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ทราบ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
๕.๘	รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	ทราบ	-	ฝ่ายเลขานุการ กองทรัพยากรมนุษย์	-
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ					
ไม่มี					

จัดทำโดย งานบริหารการประชุมและสนับสนุนสภาพนักงาน กองบริหารกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์